

Nghệ An: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, dặm

11:04 24/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 23/11 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đồng Nai, Điện Biên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bạc Liêu.



Chương trình kỷ niệm 10 năm dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày 27/11/2014, dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nâng cao tầm nhìn cho cộng đồng trong nước và quốc tế đối với một di sản văn hóa giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam. Trong tâm thức người Nghệ Tĩnh, Dân ca ví, dặm đã trở thành một biểu tượng của đất và người nơi đây. Trên mảnh đất này, đâu đâu cũng chất chứa bóng hình những câu hò, điệu ví, để

làm nên mạch nguồn nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn hàng nghìn thế hệ người dân xứ Nghệ.

Hành trình 10 năm được UNESCO vinh danh, chính quyền 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh luôn đồng hành, chung tay cùng nhiều cơ chế chính sách được triển khai thực hiện để bảo tồn, phát huy giá trị di sản của quê hương khẳng định được vị thế và ngày càng lan tỏa đến cộng đồng mọi miền đất nước, hội tụ cùng tinh hoa văn hóa dân tộc và quốc tế. Khắc phục khó khăn, hạn chế tạo điều kiện cho nghệ nhân và cộng đồng gìn giữ, lan tỏa tình yêu với di sản. Tăng cường đầu tư các nguồn lực, từng bước xây dựng dân ca ví, giặm trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của xứ Nghệ. Đầu tư xây dựng thương hiệu cho dân ca ví, giặm và gắn với thương hiệu du lịch địa phương.



Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là niềm tự hào của người dân và UNESCO 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mà còn là vinh dự của cả nước. Chặng đường 10 năm qua, dân ca ví, giặm đã và đang chứng minh sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ bất kể không gian và thời gian. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị tỉnh Nghệ An chủ động, tích cực, phối hợp tốt hơn nữa với tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan hữu quan, các cộng đồng và nhân dân cả nước thực hiện có hiệu quả

chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.



Tập thể và cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân vì có đóng góp xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm giai đoạn 2014 - 2024. 10 tập thể, 10 cá nhân của tỉnh Nghệ An được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

KỶ NIỆM 10 NĂM DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH ĐƯỢC UNESCO GHI DANH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI (2014 - 2024)

Nghệ An, ngày 23 tháng 11 năm 2024



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu và nhân dân, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật: “Ví, giặm hồn quê tỏa sáng” gồm 3 chương: Chương 1; Hồn quê, chương 2; Ví, giặm nuôi lớn những anh tài, chương 3; Hội tụ và tỏa sáng. Chương trình nghệ thuật là sự kết tinh trí tuệ, tâm hồn, khí chất con người xứ Nghệ làm nền tảng, chất liệu cho việc tạo dựng những giá trị di sản văn hóa Dân ca ví, dặm.

Diễn ra từ ngày 22 - 30/11, chuỗi hoạt động kỷ niệm gồm có 20 chương trình. Đây là dịp để nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và du khách hiểu hơn về dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nghe-an-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-dan-ca-vi-dam-la-gop-phan-giu-gin-hon-cot-cua-dan-toc>